



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิมาย  
เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่จะกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ศธ ๐๖๐๖/๑๘๘๘ เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคพิมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกคน หยุดปฏิบัติราชการโดยไม่ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านพัก โดยให้ตรวจสอบหนังสือราชการ การมอบหมายงาน หรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในไลน์กลุ่ม “วิทยาลัยเทคนิคพิมาย” ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ของสถานศึกษา เว้นแต่ผู้มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้มาปฏิบัติราชการตามปกติ มิให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

๒. เลื่อนการเปิดภาคเรียนของวิทยาลัยเทคนิคพิมายให้เป็นไปตามกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

๓. งดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษามีความจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เพื่อให้จบการศึกษา หรือเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษาก่อนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียน โดยปรับวิธีการเรียนการสอนด้วยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์

๔. การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เว้นแต่กรณีที่จะต้องมีการสอบคัดเลือก ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้าย และรวมนักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก อันจะทำให้ นักเรียน นักศึกษาที่จะต้องเข้าสอบอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ให้สถานศึกษาเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้จะบรรเทาลง

/ ๕. ให้ข้าราชการครู...

๒๐๓

๕. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  
และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิมายทุกคนยึดถือ  
ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

26ก

(นายนนท์พันธุ์ พิมพา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย